

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.72/74 แข็งค่าตามภูมิภาค ตลาดจับตา CPI สหรัฐฯวันนี้

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เข้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.72/74 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเมื่อเย็นวานนี้ ที่ระดับ 33.80 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคเข้านี้ เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน บ้างจายจากเมื่อคืนนี้ที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ออกมาตอบโต้นโยบายทางภาษีของแคนาดา จากปัจจัยสงครามการค้า ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลเรื่องกำแพงภาษี และความไม่แน่นอน ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นเล็กน้อย

สำหรับปัจจัยสำคัญวันนี้ ต้องติดตามการรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ. ของสหรัฐฯ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 33.65 - 33.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 147.90/91 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 147.33 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0911/0912 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0914 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 33.894 บาท/ดอลลาร์

-ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (11 มี.ค.) หลังจากมีรายงานว่ายูเครนยอมรับข้อเสนอการหยุดยิงเป็นเวลา 30 วัน ในสงครามการสู้รบกับรัสเซีย

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (11 มี.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็น ปัจจัยหนุนตลาด นอกจากนี้ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าที่มีต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ยังทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงาน และอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน เพิ่มขึ้น 232,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.740 ล้านตำแหน่งในเดือนม.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.630 ล้านตำแหน่ง จากระดับ 7.508 ล้านตำแหน่งในเดือนธ.ค.

-สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลกลางได้รับ เงินสนับสนุนต่อไปหลังจากวันศุกร์นี้ (14 มี.ค.) โดยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะชัตดาวน์ หรือการปิดหน่วยงานรัฐบาล บางส่วนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เติมน้ำลดขนาดรัฐบาลลงอย่างมาก

-นักลงทุนจับตาผลกระทบของสงครามการค้า หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเพิ่มการเรียก เก็บภาษีนำเข้าเหล็ก และอะลูมิเนียม จากแคนาดาเป็น 50% จากเดิม 25% โดยจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเช้าของวัน พุธที่ 12 มี.ค. เพื่อตอบโต้ต่อการที่รัฐออนแทรีโอของแคนาดา ประกาศเรียกเก็บภาษีกระแสไฟฟ้าที่ส่งให้แก่สหรัฐฯ ในอัตรา 25%

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทาง อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับ การหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้